



ที่ สธ ๐๒๓๖ / ว ๑๒๗

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑
ถนนการุณราชฤทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

๒๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศวาระแห่งชาติด้านสุขภาพของประเทศไทย

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ ๑๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศวาระแห่งชาติด้านสุขภาพของประเทศไทย จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ความตั้งใจ
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชน และคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสาธารณสุข จะดำเนินการให้ผู้ป่วย และประชาชนไทยได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากสารกำจัด
ศัตรูพืชและอันตรายจากสารปลอมปนหรือปนเปื้อนในอาหารต่างๆ โดยจะดำเนินการให้หน่วยงานในกระทรวง
สาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านอาหารปลอดภัย และจะบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น จึงกำหนดให้มีนโยบาย “ปี ๒๕๖๓ เป็นปีอาหารปลอดภัย” และให้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็น
วาระแห่งชาติด้านสุขภาพของประเทศไทย

ในการนี้ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑ ขอส่งประกาศวาระแห่งชาติด้านสุขภาพของประเทศไทย
และแนวทางการดำเนินงานให้ทุกหน่วยงานภายในเขตสุขภาพที่ ๑๑ ทราบ รายละเอียดดัง QR Code ด้านล่าง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนู ศกุลสกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๑



<https://drive.google.com/drive/folders/1yp-a83SNEtLvxBbOKMaDGxTfi4QPQxLa?usp=sharing>

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพระบบงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค

โทร ๐ ๗๗ ๒๘๔ ๑๐๗



ประกาศวาระแห่งชาติด้านสุขภาพของประเทศไทย
“ให้ปี ๒๕๖๓ เป็นปีอาหารปลอดภัย”

ข้าพเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงสาธารณสุข ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของประชาชน และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข จะดำเนินการให้ผู้ป่วย และประชาชนไทยได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืช และอันตรายจากสารปลอมปนหรือปนเปื้อนในอาหารต่างๆ โดยจะดำเนินการให้หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขเป็นแบบอย่างด้านอาหารปลอดภัย และจะบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนไทยแข็งแรง มีสุขภาพดี ซึ่งจะลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนและประเทศชาติ รวมทั้งทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็ง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข